

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ มทส. จัดยิ่งใหญ่งานวันเกษตรแห่งชาติ 2554 “84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” ชวนเที่ยวงานร่วมกิจกรรมด้านการเกษตรหลากหลาย 9 วันเต็ม ตั้งแต่ 29 ก.ค.-7 ส.ค. นี้ ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เปิดเผยระหว่างการประชุมประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสนพระทัย ใฝ่ถามความทุกข์สุขของประชาชนและรับฟังข้อปัญหาจนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ทั้งด้านการชลประทาน การพัฒนาดิน การวิจัยพันธุ์พืชและปศุสัตว์ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับ การเกษตร การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 “84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” นอกจาก จะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2544 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน” แล้ว ยังถือเป็นการนำ องค์ความรู้ตามหลักวิชาการที่ได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มทส. และภาคี เครือข่าย ภาคเอกชนและภาคประชาชน เผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ตามความเหมาะสม อัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้นำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะเกษตรกร ที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ

ด้านนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรม ภายในงานว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2554 นี้ หน่วยงานทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ และ มทส. รวมถึงเครือข่าย จะได้นำเสนอผลงานทางการเกษตรในรูปแบบของนิทรรศการ การจำลองรูปแบบนวัตกรรมและ การสาธิตอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมดุลธรรมชาติกับ ชีวิตพอเพียง” นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและโครงการพระราชดำริ นิทรรศการนวัตกรรมและ การแสดงความก้าวหน้าด้านการเกษตร จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่วนภาควิชาการจะมีการอภิปราย / สัมมนา / เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรภายใต้การเปิดเสรีการค้า อาเซียน (AFTA) การพัฒนาการเกษตรในภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การปลูกสวนยางพาราให้ ประสบความสำเร็จในภาคอีสาน การกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง อุดมทัศน์นี้ภัยไทย...ภูมิปัญญาและ เทคโนโลยี การพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงการประชุมสมาคมบดีสาขาการเกษตรเพื่อร่วมกันวาง แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการเกษตรให้มีความก้าวหน้า

นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรในด้านต่างๆ อาทิ การเพิ่มผลผลิตมัน สำปะหลัง การกำจัดศัตรูพืชในไร่มันสำปะหลัง การกำจัดและดูแลสวนยางพารา การทำเกษตรแบบอินทรีย์ การ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกข้าวอินทรีย์แบบต้นเดียวร่วมกับการใช้แหนแดง การปลูกผักไร้ดินไว้กินเอง การเพาะเห็ด เศรษฐกิจ การดูแลสัตว์เลี้ยง การเริ่มต้นธุรกิจเลี้ยงแพะ การผลิตไก่พื้นเมืองเชิงการค้า การผลิตแก๊สชีวภาพ การใช้

ของเหลวที่เกิดจากการผลิตแก๊สชีวภาพเลี้ยงผักไฮโดรโปนิกส์ รวมถึงมีการประกวดกล้วยไม้ ชวนชม แพะ แกะ โค
เนื้อ กระบือ สุntax ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลาคาร์พ ซึ่งด้วย
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การแสดงและการประกวดไก่
พื้นเมืองยักษ์ ตลอดจนการบริการ การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว การทำหมันสุนัข และการจำหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ควบคู่ไปกับกิจกรรมบันเทิงและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลาการจัด
งาน 9 วัน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2554 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมงานวัน
เกษตรแห่งชาติตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
